

Số hợp đồng:	SL-POL-005.000
Ngày có hiệu lực ban đầu:	01/8/2014
Số sửa đổi:	2
Ngày có hiệu lực sửa đổi:	06/7 2023
Số trang	3

## CHÍNH SÁCH SOLENIS

Trách nhiệm Chăm sóc \* - Môi trường, Sức khỏe, An toàn và An ninh

### 1.0 Chính sách

Solenis (tất cả các công ty con bao gồm cả Diversey cũ) cam kết bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe, an toàn và an ninh cho người lao động, gia đình, khách hàng và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc và sinh sống. Hơn nữa, chúng tôi cam kết phòng ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động, loại bỏ các mối nguy hiểm và rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tư vấn và tham gia của người lao động, và, nếu có, đại diện người lao động.

Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ quản lý sản phẩm đặc biệt để hỗ trợ khách hàng, nhà cung cấp và thị trường mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi làm việc để trở thành công ty hàng đầu trong ngành trong các lĩnh vực này và chúng tôi cam kết vận hành các cơ sở và doanh nghiệp toàn cầu của mình bằng cách sử dụng các nguyên tắc Chăm sóc có trách nhiệm.

### 2.0 Mục tiêu chăm sóc có trách nhiệm

Các giá trị cốt lõi, nguyên tắc và cam kết của Solenis được phản ánh trong các mục tiêu Chăm sóc có trách nhiệm sau:

**Hoạt động mà không gây hại (sự cố).** Chúng tôi tin rằng tất cả các thương tích, bệnh nghề nghiệp và sự cố đều có thể phòng ngừa được và chúng tôi cam kết hoạt động với văn hóa không gây hại (sự cố). Văn hóa của chúng tôi thu hút tất cả người lao động và thúc đẩy sự an toàn và quản lý môi trường cho người lao động và gia đình họ. Chúng tôi thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở của mình để an toàn, bảo mật và bảo vệ môi trường và cộng đồng địa phương.

**Đảm bảo tuân thủ.** Chúng tôi cam kết đảm bảo tuân thủ các luật, quy định, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn nội bộ về môi trường, sức khỏe, an toàn và an ninh hiện hành trong khi tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao.

**Giảm tác động đến môi trường, sức khỏe, an toàn và an ninh.** Chúng tôi cam kết liên tục cải tiến các quy trình của mình và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong suốt vòng đời của chúng tôi liên quan đến rủi ro tối thiểu đối với con người và môi trường, đồng thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cam kết liên tục giảm tác động của các hoạt động và sản phẩm của mình để hỗ trợ các nỗ lực bền vững toàn cầu. Chúng tôi cố gắng loại bỏ hoặc giảm lượng khí thải, xả thải,

ngăn ngừa ô nhiễm và chất thải từ các hoạt động của chúng tôi và thúc đẩy hiệu quả năng lượng và bảo tồn tài nguyên trong suốt giá trị.

### **3.0 Tính minh bạch**

Chúng tôi duy trì một cuộc đối thoại cởi mở và tích cực với người lao động và cộng đồng về các vấn đề môi trường, sức khỏe, an toàn, an ninh và quản lý sản phẩm. Chúng tôi làm việc với các chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các nhóm vận động và các đối tác chuỗi giá trị để phát triển và thúc đẩy luật pháp, quy định và thực tiễn nhằm cải thiện sức khỏe con người và môi trường.

### **4.0 Hệ thống quản lý toàn cầu**

Hệ thống quản lý Chăm sóc có trách nhiệm của chúng tôi cung cấp nền tảng để đạt được các mục tiêu Chăm sóc có trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết liên tục cải tiến các quy trình và hiệu suất của mình trong các hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi đo lường và thường xuyên báo cáo hiệu suất của mình cho các bên liên quan.

### **5.0 Quản lý sản phẩm**

Chúng tôi làm việc với khách hàng, nhà cung cấp, nhà vận chuyển và nhà phân phối để đảm bảo an toàn sản phẩm và tăng cường quản lý sản phẩm. Chúng tôi phát triển và sản xuất các sản phẩm có thể được sản xuất, phân phối, sử dụng và tái chế hoặc thải bỏ một cách an toàn, bảo mật và thân thiện với môi trường. Chúng tôi cung cấp thông tin an toàn sản phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị để khách hàng và người dùng cuối của chúng tôi có thể hiểu và quản lý rủi ro và cung cấp thông tin có ý nghĩa và có liên quan cho các bên liên quan tương ứng của họ.

### **6.0 Bên chịu trách nhiệm**

Tuân thủ chính sách này là trách nhiệm của mỗi người lao động như một điều kiện làm việc. Ban lãnh đạo Solenis sẽ dẫn dắt bằng ví dụ cũng như giáo dục và đào tạo người lao động và các bên liên quan.

### **7.0 Phạm vi**

Điều này áp dụng cho Solenis (tất cả các công ty con của nó, bao gồm cả Diversey).

### **8.0 Chủ sở hữu**

Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện và sửa đổi chính sách này.

### **9.0 Ngoại lệ**

Không có ngoại lệ đối với chính sách này.

### **Lịch sử sửa đổi**

Đây là lịch sử của những thay đổi đáng chú ý đối với chính sách này.

Ngày có hiệu lực	Phần	Mô tả thay đổi
01/01/2019		"Employee" has been replaced by "worker"
06/7/2023	Phần 1, 2, 7 và 8	Bổ sung <ul style="list-style-type: none"><li>• Tất cả các công ty con bao gồm Diversey</li><li>• Khách hàng</li><li>• Và tham vấn và tham gia của người lao động, và, nếu có, đại diện của người lao động</li><li>• Ngăn ngừa ô nhiễm</li><li>• Chủ sở hữu mới của chính sách là giám đốc điều hành</li></ul>

\* "Responsible Care" is a registered trademark of the American Chemistry Council.